



## อินเดีย

จากรายงานสภาพอากาศรายสัปดาห์ของกรมอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พบว่า มรสุมจะยังคงอยู่เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ แต่ยังมีโอกาสเกิดคลื่นฝนในอ่าวเบงกอล และอาจเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของประเทศ พร้อมปกคลุมบริเวณอินเดียตอนกลางในอีก 2-3 วันข้างหน้า อาจเป็นเหตุให้เกิดฝนตกกระจายถึงตกหนักทั่วรัฐอันตรประเทศ รัฐมหาราษฏร์ รัฐมธยะประเทศ และรัฐคุจราช ก่อนที่ฝนจะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือและตะวันตกของรัฐอุตรประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดี ราคาน้ำตาลล่วงหน้ายังปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยราคาน้ำตาลเดือนสิงหาคมใน NCDEX สูงขึ้น 0.65% เป็น 3,241 รูปี/100 กก. (1,945 บาท) หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดแสดงพื้นที่ปลูกอ้อยหลักได้รับน้ำฝนน้อยกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อสัปดาห์ก่อน รัฐมหาราษฏร์ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ 58% ซึ่งส่งผลกระทบต่ออ้อยอย่างไรก็ดี บริษัทผู้ค้าในตลาดส่งมอบทันทีที่ Kolhapur ได้ชะลอการซื้อโดยมีความหวังว่าราคาจะลดลง ราคาน้ำตาลส่งมอบทันทีลดลง 0.73% เป็น 3,284 รูปี/100 กก. (1,970 บาท)

## บังกลาเทศ

คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจบังกลาเทศกำลังพิจารณาข้อเสนอกระทรวงพาณิชย์ที่ขออนุญาตส่งออกน้ำตาลหลังเทศกาลรอมฎอนตามมติที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ต้องระบุจำนวนสินค้าที่ส่งออกต้องมีการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลบังกลาเทศ (BSRA) และเว้นการเพิ่มมูลค่าอย่างน้อย 10% ของการส่งออกน้ำตาล นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตรวจสอบว่ามีสต็อกน้ำตาลในประเทศเพียงพอและราคามีเสถียรภาพก่อนอนุมัติให้มีการส่งออก

## สหภาพยุโรป

Moldova อาจนำเข้าน้ำตาลจากจำนวน 15,000 ตัน จากต่างประเทศเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำตาลระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยข้อเสนอการนำเข้าจากสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศต้องการให้นำเข้าน้ำตาล 5,000 ตัน/เดือน ภายใต้เงื่อนไข

ผู้ซื้อของเอสโทเนียไม่เชื่อว่าราคาน้ำตาลจะลดลงในเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าราคาจะลดลง 10 เซนต์ในฤดูร้อนที่ผ่านมา ตารางเปรียบเทียบราคาในกลุ่มเมืองหลวงของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเดือนมิถุนายนนั้น ราคาน้ำตาลถูกที่สุด คือ กรุงเบอร์ลินอยู่ที่ราคา 0.85 ยูโร/กก. และที่แพงที่สุดคือ ในกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ขายที่ราคา 1.34 ยูโร/กก.

## ออสเตรเลีย

บริษัท Queensland Sugar Ltd กำลังดำเนินการส่งออกน้ำตาลอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงปัญหาเรื่องฝนตก การหีบอ้อยล่าช้า และการขายกับการทำราคาน้ำตาลล่วงหน้า และคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบน้ำตาล จึงไม่มีแผนนำเข้าน้ำตาลกรณีผลผลิตน้ำตาลลดลง ซึ่ง QSL ยังมีสต็อกน้ำตาลจำนวนมากเพียงพอหากผลผลิตน้ำตาลในปีนี้จะลดลง

การหีบอ้อยในเขต Maryborough ฤดูการหีบนี้ล่าช้ากว่ากำหนด 1 เดือน เนื่องจากฝนตกและแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้ว แต่ยังไม่สามารถหีบอ้อยได้จนกว่าจะถึงปลายสัปดาห์หน้า และกำลังว่าจะมีอ้อยถูกทิ้งค้างไร่จำนวนมาก คาดว่า มีอ้อยเข้าหีบไม่ทันกำหนดประมาณ 100,000 ตัน

&&&&&&&&&&&